

Các tổ chức, ký quỹ hoạt động trong lĩnh vực môi trường ngoài làm nguyên liệu sản xuất nhóm bom tấn chức, cá nhân lĩnh vực môi trường chịu trách nhiệm xử lý rủi ro, nguy cơ ô nhiễm môi trường có thể phát sinh từ lò hàng phi môi trường.

Tổ chức, cá nhân lĩnh vực môi trường thực hiện ký quỹ tại Quỹ môi trường Việt Nam, hoặc quỹ hoạt động môi trường công ty, hoặc tổ chức tín dụng nhà chức, cá nhân mặt tài khoản giao dịch (tổ chức nhận ký quỹ). Việc ký quỹ thực hiện theo từng lô hàng, hoặc theo từng hợp đồng có thông tin và giá trị cao của lô hàng phi môi trường.

Tin ký quỹ công nợ, hoàn trả bằng tin nhắn Việt Nam và các hãng lãi suất đã thỏa thuận theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân lĩnh vực môi trường, thép phi môi trường thực hiện ký quỹ hoạt động môi trường trong lĩnh vực phi môi trường ngoài làm nguyên liệu sản xuất vì sự tin cậy quy định như sau: Khi lĩnh vực môi trường đi 500 tấn phi môi trường thực hiện ký quỹ 10% tổng giá trị lô hàng phi môi trường; khi lĩnh vực môi trường từ 500 tấn đến 1.000 tấn phi môi trường thực hiện ký quỹ 15% tổng giá trị lô hàng phi môi trường; khi lĩnh vực môi trường từ 1.000 tấn trở lên phi môi trường thực hiện ký quỹ 20% tổng giá trị lô hàng phi môi trường.

Tổ chức, cá nhân lĩnh vực môi trường phi môi trường và nhà phi môi trường thực hiện ký quỹ hoạt động môi trường trong lĩnh vực phi môi trường ngoài làm nguyên liệu sản xuất vì sự tin cậy quy định như sau: Khi lĩnh vực môi trường đi 100 tấn phi môi trường thực hiện ký quỹ 15% tổng giá trị lô hàng phi môi trường; khi lĩnh vực môi trường từ 100 tấn đến 500 tấn phi môi trường thực hiện ký quỹ 18% tổng giá trị lô hàng phi môi trường; khi lĩnh vực môi trường từ 500 tấn trở lên phi môi trường thực hiện ký quỹ 20% tổng giá trị lô hàng phi môi trường.

Tổ chức, cá nhân lĩnh vực phi môi trường không thực hiện quy định nêu trên thực hiện ký quỹ hoạt động môi trường trong lĩnh vực phi môi trường ngoài làm nguyên liệu sản xuất vì sự tin cậy quy định là 10% tổng giá trị lô hàng phi môi trường.

Quy định tín ký quỹ hoạt động môi trường trong lĩnh vực phi môi trường làm nguyên liệu sản xuất

Nghị định cũng quy định quản lý và sử dụng tín ký quỹ hoạt động môi trường trong lĩnh vực phi môi trường ngoài làm nguyên liệu sản xuất. Các tổ chức, cá nhân nhận ký quỹ nhà chức, cá nhân lĩnh vực phi môi trường thực hiện ký quỹ hoạt động môi trường trong lĩnh vực phi môi trường ngoài làm nguyên liệu sản xuất có trách nhiệm phòng ngừa tín ký quỹ theo quy định của pháp luật.

Tổ chức nhận ký quỹ đã nhận ký quỹ có trách nhiệm hoàn trả tín ký quỹ cho tổ chức, cá nhân lĩnh vực phi môi trường sau khi nhận được báo cáo của tổ chức, cá nhân lĩnh vực phi môi trường kèm theo thông tin và sự khai báo quan trọng của lô hàng phi môi trường đã có thông quan hoặc thông tin và việc ký quỹ khai báo quan trọng của các quan hệ quan trọng, hoặc chấp hành xong quyết định tái xuất, tiêu hủy theo quy định của pháp luật và quản lý chặt chẽ.

Từng hợp phi môi trường không có thông quan và không thể tái xuất, không tín ký quỹ công nợ thành toán chi phí xử lý, tiêu hủy phi môi trường vì phạm. Nếu tín ký quỹ lĩnh vực phi môi trường không thanh toán toàn bộ các khoản chi phí xử lý, tiêu hủy phi môi trường vì phạm thì tổ chức, cá nhân lĩnh vực phi môi trường có trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí này. Sản phẩm sau xử lý, tiêu hủy phi môi trường vì phạm có giá trị sản phẩm thu theo quy định của pháp luật (không bao gồm phần sản phẩm tạo ra từ nguyên liệu, phế liệu hoặc phi môi trường khác công nghệ theo quy trình sản xuất của nhà chức xử lý phi môi trường vì phạm) và không có hạch toán vào chi phí xử lý, tiêu hủy phi môi trường vì phạm.

Việc xử lý, tiêu hủy phi môi trường vì phạm công nghệ thực hiện theo quy định và quản lý chặt chẽ. Tổ chức, cá nhân vì phạm có trách nhiệm thỏa thuận với nhà chức xử lý, tiêu hủy chặt chẽ, phi môi trường vì phạm; nhà chức xử lý, tiêu hủy phi môi trường vì phạm phải ghi trong quyết định xử phạt các nội dung có thẩm quyền xử phạt vì phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Từng hợp không xác định của tổ chức, cá nhân lĩnh vực phi môi trường vì phạm, việc xử lý, tiêu hủy phi môi trường vì phạm do nhà chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Từng hợp tín ký quỹ còn lại sau khi thanh toán xử lý lô hàng phi môi trường vì phạm, trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của nhà chức về việc hoàn thành quá trình xử lý, tiêu hủy phi môi trường của các quan có thẩm quyền đã xử phạt theo quy định của pháp luật và xử phạt vì phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, tổ chức nhận ký quỹ có trách nhiệm hoàn trả tín ký quỹ còn lại cho tổ chức, cá nhân lĩnh vực phi môi trường.

TNG AI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) **1022** hoặc ***1022**, **miễn phí phục vụ**

1. **Nhìn phản ánh, góp ý** của người dân cho Thành phố và chuyển các quan chức nòng cốt
2. Hỗ trợ, giải đáp **TH TC hành chính, quy định, chính sách**
3. Hỗ trợ sử dụng dịch vụ **chính quyền trực tuyến**
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (**thiên tai, an ninh, sạt lở, ...**)
5. Cung cấp dịch vụ **Call Center**, **nhận tin CSKH** chuyên nghiệp, **GIÁ R NHT**.